
 รายงานการประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนการงานเทศบาลนครขอนแก่น 
ครั้งที่ 11/2565 

เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2565  เวลา 13.30 น. 
ณ  ห้องประชุมนครเป็งจาล อาคารป้องกันฯ ชั้น 2 เทศบาลนครขอนแก่น  

ผู้มาประชุม 

1. นายธีระศักดิ ์ ฑีฆายุพันธุ์  นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น       ประธานที่ประชุม 
2. นายมนตรี  สิงหปุณณภัทร  รองนายกเทศมนตรีนครขอนแก่น 
3. นายบุญฤทธิ์  พาณิชย์รุ่งเรือง  รองนายกเทศมนตรีนครขอนแก่น 
4. นางอรอนงค์  แสวงการ  รองนายกเทศมนตรีนครขอนแก่น 
5. นางสุมารินทร์ กาญจนวรางกูร  ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 
6. นายณัฐกร  ศรีนวกุล   เลขานุการนายกเทศมนตรี 
7. นายธนกฤษ  ลิ้มติยะกุล  เลขานุการนายกเทศมนตรี 
8. นายพันธ์ศักดิ ์ ศรีเรือง   เลขานุการนายกเทศมนตรี  
9. นายวิทยา  ภูโยสาร   ปลัดเทศบาลนครขอนแก่น 
10. นางอารีย์  สุรารักษ์   รองปลัดเทศบาลนครขอนแก่น 
11. นางกฤษณา  แสนสอาด    รองปลัดเทศบาลนครขอนแก่น   
12. นายภาษิต  ชนะบุญ   รองปลัดเทศบาลนครขอนแก่น 
13. นายอดิศักดิ ์  สมจิตต์   หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล 
14. นางทิมาพร  จันทรถง   ผู้อำนวยการสำนักคลัง 
15. นางนัทภัทษร ในเสนา   ผู้อำนวยการส่วนบริหารคลัง 
16. นายทศพล  วงศ์อาษา  ผู้อำนวยการสำนักช่าง 
17. นายธวัชชัย  วนาพิทักษ์กุล  ผู้อำนวยการส่วนควบคุมการก่อสร้าง 
18. นายกวี  ศิริชาติวาปี  ผู้อำนวยการส่วนสุขาภิบาลฯ 
19. นางธัญวรัตน์  สานนท์   ผู้อำนวยการส่วนการโยธา 
20. นางสาวศิริกัลยา โพธิจันทร์  ผู้อำนวยการสำนักสาธารณสุขฯ 
21. นางสาวสมพร ชัยอยุทธ์  ผู้อำนวยการส่วนบริการสาธารณสุข 
22. นายทัศนัย  ประจวบมอญ  ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการสาธารณสุข 
23. นายมานพ  ช่องตะคุ   ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา 
24. นายศรัณย์  เปานาเรียง  ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการศึกษาฯ 
25. นางสาวพัชรมณฑ์ นิลกลาง   ผู้อำนวยการส่วนบริหารการศึกษา 
26. นางอินทิรา  ฆารเจริญ  ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ 
27. นางปริญดา  เอียสกุล   ผู้อำนวยการสำนักสวัสดิการสังคม 
28. นายสังวาล  เมืองโคตร  ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาชุมชน  
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29. นายพัฒนา  ยอดสะอึ  ผู้อำนวยการสถานศึกษา รร.ท.สวนสนุก 
30. นางสาวประภาพร อินทร์แสง   รองผู้อำนวยการสถานศึกษา รร.ท.สวนสนุก  
31. นางสาวมันทนา ไทธานี   รองผู้อำนวยการสถานศึกษา รร.ท.สวนสนุก 
32. นางรินทร์ลภัส เบ้าเงิน    รองผู้อำนวยการสถานศึกษา รร.ท.สวนสนุก 
33. นายบุญธรรม โบราณมูล  ผู้อำนวยการสถานศึกษา รร.ท.วัดกลาง  
34. นายสันตีรณะ นามวงษา  รองผู้อำนวยการสถานศึกษา รร.ท.วัดกลาง 
35. นายยุภาพร  โฆษิตพิมานเวช  รองผู้อำนวยการสถานศึกษา รร.ท.วัดกลาง  
36. นายเฉลิมศักดิ ์ ภารดิลก   รองผู้อำนวยการสถานศึกษา รร.ท.วัดกลาง 
37. นายอนุวัฒน์  ธาตุไพบูลย์  รองผู้อำนวยการสถานศึกษา รร.ท.วัดกลาง  
38. นางสาวชุตินธร หัตถพนม  ผู้อำนวยการสถานศึกษา รร.ท.คุ้มหนองคู  
39. นางสุพัตรา  โถบำรุง   รองผู้อำนวยการสถานศึกษา รร.ท.คุ้มหนองคู 
40. นายวรวุฒ ิ  อันปัญญา  ผู้อำนวยการสถานศึกษา รร.ท.บ้านโนนทัน 
41. นายวีระพงษ์  กองพรม   รองผู้อำนวยการสถานศึกษา รร.ท.บ้านโนนทัน 
42. นางกุลรัก  ไชยราชา  รองผู้อำนวยการสถานศึกษา รร.ท.บ้านโนนทัน  
43. นายทวีศักดิ์  พรมมงคล  ผู้อำนวยการสถานศึกษา รร.ท.บ้านหนองใหญ่ 
44. นางรินทนา  พงษ์เสนา  รองผู้อำนวยการสถานศึกษา รร.ท.บ้านหนองใหญ่  
45. นายจตุรงค ์  พันเดช   รองผู้อำนวยการสถานศึกษา รร.ท.บ้านหนองใหญ่  
46. นายยุทธศักดิ์ ไชยสีหา   ผู้อำนวยการสถานศึกษา รร.อนุบาลสาธิตฯ (โนนหนองวัด) 
47. นายประชารัตน์ โนนทนวงษ์  รองผู้อำนวยการสถานศึกษา รร.อนุบาลสาธิตฯ(โนนหนองวัด) 
48. นางสาวทัศณ ี นุชนวลรัตน์  ผู้อำนวยการสถานศึกษา รร.ท.บ้านโนนชัย 
49. นางวาสนา  แม้นญาต ิ  ผู้อำนวยการสถานศึกษา รร.ท.บ้านหนองแวง 
50. นายประสิทธิ์  สมศักดิ์   ผู้อำนวยการสถานศึกษา รร.ท.บ้านสามเหลี่ยม 
51. นายกมลพงษ ์ ทองดีนอก  รองผู้อำนวยการสถานศึกษา รร.ท.บ้านสามเหลี่ยม 
52. นายณภูผา  โพธิมา   รองผู้อำนวยการสถานศึกษา รร.ท.บ้านสามเหลี่ยม  
53. นางนิรมล  ศิริหล้า   ผู้อำนวยการสถานศึกษา รร.ท.บ้านตูม 
54. นางสาวจินตนา ภูจอมจิตร  รองผู้อำนวยการสถานศึกษา รร.ท.บ้านตูม 
55. นายพินิจ  จันทร์งาม  ผู้อำนวยการสถานศึกษา รร.ท.บ้านตูม 
56. นางบุญยนุช  บุญปัญญาวัฏ  ผู้อำนวยการสถานศึกษา รร.ท.บ้านศรีฐาน 
57. นางสาวอมรา โกศลสุรภูมิ  หัวหน้าฝ่ายกิจการสภา 
58. นางสาวสุกาญจนา อาจวงษา  หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ 
59. นางสาวจารุณี พงพุทธา  หัวหน้าฝ่ายกิจการคณะผู้บริหาร 
60. นางนงนุช  ศรีวรกุล   หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
61. นางนุชนภา  ขันธ์เครือ  หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการมีส่วนร่วมฯ 
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62. นางรัตนา  สุขบัว   หัวหน้าฝ่ายปกครอง 
63. นางสาวศิวาพร  ปานเพชร  หัวหน้าฝ่ายบริหารงานขนส่ง 
64. นางวิภาวดี  เตียวยืนยง  นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 
65. นางสาวราวดี มูลมาตร   นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ 
66. นางฐิติญาพัณ พีระธันยากานต์  นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ   
67. นางสุวิมล  วิคแมน   ผู้จัดการสถานธนานุบาล แห่งที่ 2 
68. นางสาวทิพย์ประภา ทองสี   หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน 
69. นางดลฤดี  ประจักษ์เมือง  หัวหน้าฝ่ายบรรจุแต่งตั้งและอัตรากำลัง 
70. นายโกวิท  หรีกประโคน  หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
71. นางสาวศรพระทัย จันทิมา   หัวหน้าฝ่ายบุคลากรทางการศึกษา  
72. นางสาวกนกรจ ชัยนิติกุล  หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร 
73. นางสุกัญญา   พันธ์เดช   หัวหน้าฝ่ายแผนที่ภาษีและทะเบียน 
74. นางผกาสร  ไขกัณหา  หัวหน้าฝ่ายผลประโยชน์ 
75. นางสาวปุณิกา จุลวงศ์   หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
76. นางรวิกานต ์ กุนโฮง   หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้ 
77. นางอนรรฆอร พรมม ี   หัวหน้าฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน 
78. นางคณิศร  ประดา   หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
79. นายกมลศักดิ ์ แก้วมาตย์  หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง 
80. นางปิยะนุช  ปัญจพรรค์  หัวหน้าฝ่ายการจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
81. นายยุติธรรม  น้อยสุวรรณ  หัวหน้าฝ่ายควบคุมอาคาร 
82. นายมาโนชช  ธาดาจิตติกร  หัวหน้าฝ่ายศูนย์เครื่องจักรกล 
83. นายคมสันต์  สอนไว   หัวหน้าฝ่ายจัดการคุณภาพน้ำ 
84. นายปฏิพัทธ์  ดาบด้ามแก้ว  หัวหน้าฝ่ายสวนสาธารณะ 
85. นายจุลพล  มงคลสินธุ์  หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมสุขภาพ 
86. นางสาวสุวรรณรัตน์ ครุตรารักษ ์  หัวหน้าฝ่ายควบคุมและจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
87. นายพูลศิลป์  โพธิ์ดก   หัวหน้าฝ่ายบริการส่งเสริมสุขภาพ 
88. นางภคอร  ทองสุข   รก.หัวหน้าฝ่ายบริการสาธารณสุข 
89. นางนิภาธร  พงศาปาน  หัวหน้าฝ่ายป้องกันและควบคุมโรค 
90. นางวรรณภา  เกียงแก้ว  หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมสาธารณสุข 
91. นางสาววันชนกน์ บริกูล   หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมสิ่งแวดล้อม 
92. นายเดชาชัช  สายเมธางกุร  หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานสาธารณสุข 
93. นางกุลิสรา  วงศ์เครือศร  หัวหน้าฝ่ายแผนงานและโครงการ 
94. นางนภกช  สาคร   หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
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95. นางสุธาสินี  แม้นญาต ิ  รก.หัวหน้าฝ่ายกิจการโรงเรียน 
96. นางสุพัตรา  ตาลดี   หัวหน้าหน่วยศึกษานิเทศก์ 
97. นางสาวกาญจนา สุพรรณคุ้ม  หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมคุณภาพการศึกษา 
98. นายปิยพงศ ์  มีสะอาด   หัวหน้าฝ่ายวิชาการ 
99. นายไพศาล  มีอนันต์   หัวหน้าฝ่ายกิจกรรมเด็กและเยาวชน 
100.  นางสาววัฒนา สีคาม   หัวหน้าฝ่ายงบประมาณ 
101.  นายพิสุทธิ์  สารบรรณ  หัวหน้าฝ่ายยุทธศาสตร์และแผนงาน 
102.  นางสาวจรินทร์ญา สุทาวัน   หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์ 
103.  นายกาญจน์ วันนุประธรรม  หัวหน้าฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ 
104.  นางเมธินี  สุดเสนาะ  หัวหน้าฝ่ายสถิติข้อมูลและสารสนเทศ 
105.  นางอัศรา  เอกวิเศษ  หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน 
106.  นายภูษิต  ภูสนาม   รก.หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมสวัสดิการสังคม 
107.  นายสาธิต  สงวนทรัพย์  หัวหน้าฝ่ายสังคมสงเคราะห์ 
108.  นายชัยยศ  เต็งคิว   หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ 
109.  นายพรมรินทร์ อบมา   หัวหน้าฝ่ายสวัสดิภาพเด็กและเยาวชน 
110.  นางสาวกรรณิการ์ จันทวาปี  หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
111.  นางสาวณัฐธยาน์ ธรรมวุฒิโรจน์  หัวหน้าฝ่ายบริหารศูนย์บริการผู้ด้อยโอกาส 
112.  นายวงศ์ธวัฒน์ ทองป้อง   เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน  

ผู้เข้าร่วมประชุม 

1. นางสาวทิพวรรณ  แกล้วกล้าหาญ  นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ 
2. นางสาวชลธิชา รองทอง   นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ 
3. นายชัชชัย   วันเทาแก้ว  นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ 
4. นายณัฐเมศร์   สิริโรจน์กมล  นักพัฒนาการท่องเที่ยวปฏิบัติการ 
5. นายธนานันต์  ก้อนใจจิตร  ผช.จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
6. นายพงศ์หิรันย์  อุปรังขานเกต ุ  เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน 
7. จ.ส.ต.เด่นนภา  มีทา   เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน 
8. จ.ส.อ.สันต์   ศรีโนนชัย  เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน 
9. นางกัลยา  เทพศิลา   นักวิชาการคลังชำนาญการ 
10. นางสาวเพ็ญประกายมาส  สาบุ   ผช.จพง.การคลัง  
11. นายวิศรุต   เฟ่ืองไธสงค์  วิศวกรโยธาปฏิบัติการ 
12. ว่าที่ ร.ต ธรรณาวัฒน์  ฝนธง   นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน 
13. นางสาวธนัญญา  สังสีแก้ว   วิศวกรโยธาปฏิบัติการ 
14. นางสาวปัณณภัสร์  ศรีอัญญาพงศ ์  วิศวกรโยธาปฏิบัติการ 



5 
 

15. นางสาวจันทร์ทิพย์  ชาญณัฐวัตศ์  นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 
16. นางอัจฉรา   หงษ์แสงไทย  นักวิชาการสุขาภิบาลชำนาญการ 
17. นางสาวนุสรา  สาชำนาญ  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
18. นางสาวปิยะพร โคตรสมบัติ  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
19. นางสาวสุธิดา  อิสรา   พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 
20. นางสาวศิริวรรณ  เบ้าเที่ยง   นักวิชาการคลังชำนาญการ 
21. นางสาวสุจิตรา  เสนาสิงห์  นักวิชาการคลังชำนาญการ 
22. นางวิมลรัตน์   นามตะ   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ 
23. นางลักษณา   สุขศรี   เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน 
24. นางสาวอมรรัตน์  บุญมาธรรม  นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ 
25. นางสาวกฤษฎาญชลี  ธวัชโชติ   ผช.นักพัฒนาชุมชน 
26. นางสาวคุณัญญา  ฉัตรเดชา  นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ 
27. นายศุภชัย   บุพศรี   ผช.นักพัฒนาชุมชน 
28. นายกรัสนัย   บุตรแสง   นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ 
29. นายวิศรุต   สุขบัว   ผช.นักพัฒนาชุมชน 
30. นายณภัทร   พันธ์ศรี   ผช.นักพัฒนาชุมชน 
31. นางสาวพรพิมล ชำนาญพล  ครู รร.ท.สวนสนุก 
32. นางตรีสุดา  วงษ์วีระนิมิตร   ครู รร.ท.สวนสนุก  
33. นางสาวสุกัญญา เหล่าทองสาร  ครู รร.ท.บ้านหนองใหญ่ 

 
เริ่มประชุมเวลา  13.30  น.  

 เมื ่อที ่ประชุมพร้อม นายธีระศักดิ์  ฑีฆายุพันธุ ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น ประธานที่ประชุม  
กล่าวเปิดการประชุม เวลา 13.30 น. และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้   

ระเบียบวาระท่ี  1   เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

เรียนท่านรองนายกฯ เลขาฯ ที่ปรึกษาฯ ท่านปลัดฯ ท่านรองปลัดฯ ท่านหัวหน้าส่วนการงาน  
ท่านผู้บริหารสถานศึกษา และพี่น้องพนักงานครับ วาระประธานแจ้งเพื่อทราบ ถึงเวลาประมาณ 16.00 น. 
คณะชุดหนึ ่งและผมต้องแยกไปประชุมกับท่านผู ้ว ่าฯ เรื ่องการจัดเตรียมงาน Khonkaen Soft Power 
Countdown 2023 ก่อนหน้านี้ทางเครือข่ายภาคเอกชน ประกอบด้วยแปดองค์กรเศรษฐกิจหลัก นำโดย
หอการค้า สภาอุตสาหกรรม สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวได้มาพบผม แล้วก็แจ้งให้ทราบว่าปีนี้เทศบาลได้จัดงาน 
Countdown หรือไม่ เราก็แจ้งว่าเราไม่ได้ตั้งงบประมาณเอาไว้ เขาก็บอกว่าเสียดายมากเราทำมาถึงขนาดนี้แล้ว 
ติดระดับต้นของประเทศไทยทุกครั้ง ทุกปีที่จัด กระตุ้นเศรษฐกิจส่งเสริมการท่องเที่ยวทำให้คนได้ค้าขายกัน
แล้วชื่อเสียงขอนแก่นรวมทั้งได้รับการพูดถึงยกย่องอยู่เสมอ ปีนีเ้ทศบาลเป็นอีกปีหนึ่งที่ไม่ได้จัด เขาก็อยากจะ
ร่วมจัดคำว่าร่วมจัดก็คืออยากให้เทศบาลเราร่วมมือกับทุก ๆ ภาคส่วนที่เขาจะอาสาตัวเข้ามาช่วย โดยหลักการ
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ก็คือมีเงินออกเงิน มีแรงออกแรง ช่วยอะไรได้ทุกคนก็จะช่วยกันถ้าในหลักการนี้แปลว่าทุกคนจะร่วมกันเป็น
เจ้าภาพ ซึ่งเราก็เห็นชอบ จึงนำเอาเรื่องนี้ไปพบกับท่านผู้ว่าฯ เพ่ือนำเรียนให้ทราบว่าเครือข่ายทั้งหมด
จะร่วมมือกันจัดงาน จังหวัดก็เห็นด้วย จังหวัดก็สนับสนุนก็ได้มีการพูดคุยถึง Concept แนวทางวิธีการ
กิจกรรมต่าง ๆ จนกระทั่งลุล่วงไปด้วยดีระดับหนึ่ง จนถึงปัจจุบันนี้กำหนดการออกมาแล้ว 29 ธันวาคม - วันที่ 1 
มกราคม 2566 งานส่วนใหญ่จะเน้นช่วงเย็นเป็นต้นไป เจตนาให้คนมาค้าขายโดยใช้สถานที่คือเฮือนโบราณ 
หน้าศาลากลางนะครับ ใช้ต้นทุนวัฒนธรรมที่ดีอยู่แล้ว มูลค่าอาคารเหล่านี้ที่เขาลงทุนไปโดย 26 อำเภอ 
รว่ม 10 ล้านบาท ถ้าใช้ต้นทุนตัวนี้เป็นตัวตั้งก็น่าจะด ีเพียงแตส่ร้างสีสัน สร้างกิมมิค สร้างเอกลักษณ์บางอย่าง
ขึ้นมาให้มีความโดดเด่น ก็คุยกันว่าเราอยากจะชวนคนมาเที่ยวปีใหม่ Countdown โดยใส่ชุดผ้าไทย 
ให้บรรยากาศไปกันได้ เทศบาลจะรับผิดชอบเดิมที 3 ภารกิจหลัก ๆ ก็คือ 1.ประดับตกแต่งเฮือนโบราณด้วยไฟ 
2.ประดับไม้ดอกไม้ประดับ 3.ทำกิจกรรมเรื่องการจุดพลุ  ส่วนภาคเอกชนก็จะรับผิดชอบเรื่องเวทีการแสดง
แสงเสียง การติดต่อร้านต่าง ๆ การหาร้านอาหารมาจำหน่ายและส่วนราชการก็ติดต่อร้านมาออกร้านในงาน 
ก็ตกผลึกได้ทั้งหมด 11 กิจกรรม แต่ในระหว่างนั้นก็เกิดเหตุที่ทุกคนก็รับทราบนะครับ กับกรณีของเจ้าฟ้าพัชร-
กิติยาภาฯ ซึ่งทรงพระประชวรกะทันหันก็ทำให้เกิดความสับสนหลาย ๆ เรื่องมาโดยตลอด จังหวัดอ่ืน ๆ 
ก็ประกาศงด เราก็พูดคุยกันจนกระทั่งจนถึง ณ เวลานี้ดูเหมือนว่าจะต้องมีการประชุมร่วมกับทางจังหวัด
เพื่อตัดสินใจเด็ดขาดอีกครั้งหนึ่ง  เย็นนี้บ่าย 4 โมงครึ่งจะคุยกับผู้ว่าฯว่าจะทำอย่างไรต่อไป ถ้าไม่จัดเราก็ไม่
เสียหาย เพราะงบประมาณที่เราเตรียมการก็เพียงแค่ตกแต่งสถานที่ เฮือนโบราณประดับไฟไม้ดอกไม้ประดับ
เอาไว้เพราะว่าเราจะจัดใส่บาตรต้อนรับปีใหม่  วันที่ 1 มกราคม 2566 งบประมาณที่จัดไปก็จะเตรียม
กิจกรรมนี้ไป แต่สิ่งที่เรารู้สึกแย่คือเราสงสารภาคเอกชนเพราะหลายอย่างเขาก็ลงทุนไปแล้ว การประกาศเบอร์
ศิลปินก็แปลว่าต้องมีการมัดจำไปแล้ว หลายเรื่องได้ลงทุนไปแล้ว ถ้างดจัดเทศบาลไม่เสียหายแต่ภาคเอกชน
เสียหาย เขามาขอให้เราไปร่วม จังหวัดยินดีร่วมกับเขา แต่เมื่อถึงเวลาเหมือนกับจะทอดทิ้ง แต่เย็นนี้เข้าใจว่า
จะต้องตกผลึกแล้วก็จบให้ได้เพราะพรุ่งนี้จะประชุมใหญ่ แล้วพรุ่งนี้ก็ประกาศอะไรทำ อะไรจะไม่ทำ สมาคม
แม่ดีเด่นที่มาเมื่อสักครู่ตั้งใจอยากจะช่วยมาก เพราะรู้ว่างานนี้ทุกคนต่างไม่มีเงิน มาช่วยกันทำงานเพื่อหาเงิน
เอาเงินมาช่วยจัดกิจกรรมเขาก็เตรียมจัดแฟชั่นโชว์ของสมาคมแม่ดีเด่น คนที่ไปเดินแฟชั่นโชว์ได้จ่ายตังค์นะครับ 
คนละ 5,000 บาท มาออกร้านจำหน่ายสินค้าก็มีการเก็บค่าเช่าเฉพาะโดยรอบศาลากลาง แต่ภายในศาลากลาง
ไม่มีการเก็บค่าเช่า  24 องค์กรจีนที่เราไปคุยกับเขา 3 - 4 รอบ เขาก็จะเตรียมอาหารตำนานในบรรพบุรุษของเขา 
ซึ่งเป็นอาหารแปลก ๆ ที่เราหาทานไม่ค่อยได้ก็เอามาจำหน่ายโดยที่ไม่มีการเก็บค่าเช่า สถานกงสุลก็ให้ความ
ร่วมมือขอความร่วมมือโรงแรมเอาอาหารมาขาย ชมรมผู้ประกอบการร้านอาหารก็คัดเอาร้านอาหารเด็ด ๆ ดัง ๆ 
มาออกแม้กระทั่งทาบทามมิชลินไกด์ ร้านอาหารมิชลินมาช่วยกันออกเพ่ือดึงให้คนมาจับจ่ายใช้สอยให้การค้า
มันพอไปได้ แต่ก็น่าเสียดายวันที่แถลงข่าวจังหวัดก็ไม่ส่งตัวแทนเข้าทำให้ส่วนงานอื่น ๆ เขาก็ลังเลมันเป็น
ผลเสียทำให้คนทำงานเขาก็ถอดใจแล้วเขาก็เสียความรู้สึก วันหลังจะไปเอาเขามาช่วยผมว่าเขาก็จะจำ รอดูเย็น
นี้แล้วกันว่าเขาจะตัดสินใจอย่างไรนะครับ ก็สรุปอย่างนี้ วันที่ 29 ธันวาคม 2565 – วันที่ 1 มกราคม 2566 
กำหนดการหลัก ๆ วันที่ 29 ธันวาคม 2565 จะมีพิธีเปิดให้รับรู้ว่างานเริ่มต้นแล้วก็มีกิจกรรมการแสดง 
มีโรงเรียนในสังกัดและต่างสังกัดช่วยกัน วัฒนธรรมจังหวัดเอาการแสดงมาสมทบ สินค้า OTOP ไม่ OTOP ก็พา
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กันเอาของมาขาย วันที่ 30 ธันวาคม 2565 จะมีการประกวดนางงาม โดยสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวแล้วก็มี
การจำหน่ายโต๊ะ โต๊ะละ 3,000 บาท ให้คนเข้าไปชมกันไปเชียร์กันอะไรก็ว่าไป เพื่อหารายได้สมทบด้วย
ในการจัดงานจะมีการแสดงที่เวทีสลับกัน เรางดจุดพลุนะครับเพราะว่าลักษณะของการจุดพลุดูเหมือนเป็นการ
เฉลิมฉลองแล้วก็จะตีความว่าเป็นการรื่นเริงจนเกินเหตุ มันจะเป็นการไม่สมควรเราก็งดจุดพลุ ดังนั้นวันที่ 30 
ธันวาคม 2565 ก็จะมีการประกวดนางงาม วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งเป็นวัน Countdown ก็สิ่งที่เขาต้อง
เตรียมการเอาไว้ก็คือจะมีการจำหน่ายโต๊ะโดยใช้คล้าย ๆ กับเชฟเทเบิ้ลนะครับ เอาอาหารจากร้านมิชลินมา
รวมกันดี ๆ ดัง ๆ ราคาก็จะแพงโต๊ะละ 8,888 บาท ต้นทุนอาหารก็ร่วม 5,000 บาท ที่เขาจะเอามาจำหน่ายก็
ไม่กี่สิบโต๊ะจะอยู่ข้างเวทีที่เหลือด้านหน้าคนก็มาชมการแสดง มีการแสดงจากสมาคมศิลปินตลกแห่งประเทศ
ไทย แต่สเกลของดนตรีของศิลปินเบอร์เล็ก ๆ เนื่องจากเป็นการจัดงานอย่างเร่งด่วน แล้วงบประมาณก็ไม่ได้มี
อะไรมากมายก็ช่วยเหลือกันคาดว่าอาจจะไม่มีกิจกรรมนับถอยหลัง เพราะเดิมทีบอกว่าถ้าเรางดจุดพลุเราจะ 
Countdown ยังไงก็เปลี่ยนแผนเป็นว่าถ้างดจุดพลุเราจะ Countdown โดยวิธีการแจกไฟเย็นคนละแท่ง 
เพ่ือจะจุดจะได้มีสีสันบ้าง ซ่ึงตรงนี้เป็นกิจกรรมที่เตรียมการเอาไว้ก็จะไปหารือกันเลยเย็นนี้ว่าตกลงเอาหรือไม่เอา 
ถ้าไม่งั้นจะงด Countdown ก็อาจจะมีแค่กล่าวอวยพรแล้วก็จบ เช้าวันที่ 1 มกราคม 2566 ก็ตักบาตรในชุดไทย
จะมีการปูเสื่อหน้าเฮือนโบราณ 3 เส้นทางใหญ่ 6 เส้นคู่ขนาน มีพระสงฆ์มีเณรเดินทุกคนก็มาในชุดไทย
นั่งใส่บาตรที่เสื่อ แต่ไม่ได้แปลว่าจะต้องนั่งอยู่ตลอดเวลาเพราะหลายคนนั่งแล้วไม่น่าจะลุกไหว เมื่อเช้าวันที่ 1 
มกราคม 2565 กิจกรรมใส่บาตรเสร็จ กิจกรรมที่เฮือนโบราณก็ขายของตามปกติ การแสดงเล็ก ๆ น้อย ๆ 
ไปทุกอย่างก็จะลดสเกลลงไปซึ่งข้อยุติจะเป็นเช่นไรก็เดี๋ยวนำเรียนอีกครั้งหนึ่ง แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น ทั้งวันที่ 29 กับ
วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ถ้ามีกิจกรรมบางอย่างเกิดขึ้นอาจจะต้องขอความร่วมมือขอรบกวนพี่น้องเรานะครับ 
ไม่ว่าจะเป็นพนักงานเป็นเพื่อนครูบางท่านที่อาจจะขอสนับสนุนการทำกิจกรรมรวมถึงวันที่ 1 มกราคม 2566 
ด้วยนะครับ ที่อาจจะต้องขอแรงช่วยกัน ส่วนจะเป็นยังไงรอยุติเย็นนี้กับพรุ่งนี้เช้า เมื่อการประชุมแล้วเสร็จ
ทุกอย่างจะออกเร่งด่วนเพ่ือการแบ่งงานมอบหมายงานกันในการนัดประสานงานกันแต่สเกลงานไม่ค่อยใหญ่
ภารกิจก็จะไม่เยอะมาก ก็ต้องนำเรียนเพ่ือทราบก่อนในเบื้องต้น  

มติที่ประชุม  :  รับทราบ     

ระเบียบวาระท่ี  2   เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

   2.1 รายงานการประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนการงานเทศบาลนครขอนแก่น ครั้งที่ 10/2565 
เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 ณ ห้องประชุมนครเป็งจาล ชั้น 2 อาคารป้องกันฯ   

นายธีระศักดิ์  ฑีฆายุพันธุ์    นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น 

วาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม หากไม่มีท่านใดขอแก้ไข ก็ขอรับรองฯไปก่อน แล้วถ้าหาก
ท่านใดประสงค์จะแก้ไขเพ่ิมเติม ให้มาแจ้งติดตามในภายหลังนะครับ    

 

มติที่ประชุม  :  รับรองรายงานการประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนการงานเทศบาลนคร
ขอนแก่น ครั้งท่ี 10/2565 เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565    
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ระเบียบวาระท่ี  3   เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว 

3.1 เรื่องรายงานสถานการณ์โรคติดต่อในเขตเทศบาลนครขอนแก่น และสถานการณ์โรคไวรัส  
โคโรน่า 2019 (COVID-19) 

นางนิภาธร  พงศาปาน    หัวหน้าฝ่ายป้องกันและควบคุมโรค 
เรียนท่านนายกเทศมนตรี ท่านรองนายกเทศมนตรี ท่านปลัดฯ ท่านรองปลัดฯ ท่านผู้อำนวยการกองสำนัก 

คณะผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ทางสำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ก็ขออนุญาตนำเรียน
สถานการณ์โรคในเขตเทศบาลนครขอนแก่น สถานการณ์ไข้เลือดออกจนถึงวันที่ 21 ธันวาคม 2565 ทั่วประเทศ 
43,779 ราย อัตราป่วย 66.15 นะคะ แล้วกอั็นนี้ก็คือจะเป็น 5 จังหวัดที่พบในช่วงวันที่ 14 ธันวาคม 2565 จะเป็น
กรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ ชลบุรี นครปฐม ปทุมธานี อันนี้ก็คือจะเปรียบเทียบระดับประเทศ ระดับภาคฯ 
ระดับจังหวัด และระดับอำเภอเมือง ในเขตเทศบาลนครขอนแก่นก็จะเห็นได้ว่าในเขตเทศบาลก็ยังต่ำกว่า
ระดับประเทศ ระดับภาค ระดับจังหวัดและระดับอำเภอเมืองอยู่นะคะ ตอนนี้เรามีผู้ป่วยตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม
จนถึง วันที่ 21 ธันวาคม 2565 มีผู ้ป่วยไข้เลือดออกในปี พ.ศ. 2565 จำนวน 34 ราย อันนี้ก็คือจะเป็น
สถานการณ์โรคชิคุนกุนยาหรือว่าโรคไข้ปวดข้อยุงลาย 5 จังหวัดแรกก็จะพบในจังหวัดกาฬสินธุ์ ชัยภูมิ 
กรุงเทพมหานคร หนองคาย และมุกดาหาร ในเขตเทศบาลของเราตอนนี้ยังไม่พบผู้ป่วยด้วยโรคชิคุนกุนยานะคะ 
แล้วก็เลือกเชื้อไวรัสซิกาจังหวัดขอนแก่นของเราตอนนี้ก็คือพบในเขตเทศบาลของเรา จำนวน 1 ราย ในชุมชน 
สามเหลี่ยม 5 อันนี้จะเป็นสถานการณ์โรคมือเท้าปาก ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม จนถึง วันที่ 21 ธันวาคม 2565 
จำนวน 97 ราย สถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม จนถึง วันที่ 21 ธันวาคม 2565 จำนวน 
144 ราย อัตราป่วย 91.64 อันนั้นก็คือจะเป็นสถานการณ์วัณโรคตอนนี้ในปีงบประมาณ 2566 เดือนตุลาคม
และเดือนพฤศจิกายน จำนวน 29 ราย เป็นผู ้ป ่วยรายใหม่นะคะ ส่วนสถานการณ์ โควิดตอนนี ้ก ็คือ
ระดับประเทศก็จะรายงานเป็นรายสัปดาห์ ในช่วงสัปดาห์ วันที่ 18 ธันวาคม 2565 จำนวน 3,419 ราย อัตรา
ป่วยต่อวันเฉลี่ย 488 รายต่อวัน สะสมของระดับประเทศก็คือ จำนวน 2,495,000 กว่าราย แล้วก็อัตราการ
เสียชีวิตเมื่อสัปดาห์ วันที่ 18 ธันวาคม 2565 จำนวน 113 ราย เฉลี่ยวันละ 16 รายต่อวัน เสียชีวิตสะสม 
11,000 กว่าราย อันนี้ในช่วงวันที่ 18 ธันวาคม ถึงวันที่ 24 ธันวาคม 2565 มีคนเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล 
จำนวน 2,900 ราย เฉลี่ยต่อวันนี้ก็คือ 414 รายต่อวัน แล้วก็ผู้เสียชีวิต 89 ราย เสียชีวิตต่อวันก็ 12 ราย ส่วน
สถานการณ์โควิดของพนักงานเทศบาลของเราในเดือนธันวาคม 2565 ของสำนักกองต่าง ๆ ก็เพิ่มขึ้นจำนวน 
10 ราย รวมผู้ป่วยสะสมตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม จนถึงวันที่ 23 ธันวาคม 2565 จำนวน 469 ราย ของโรงเรยีน
คือจะมีของเดือนธันวาคม เป็นโรงเรียน 1 ราย รวมสะสม 1,230 รายค่ะ แล้วก็ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเดือน
ธันวาคม 2565 ก็ไม่พบผู้ที่ป่วยด้วยโควิด รวมสะสม 46 ราย และก็จากการประชุม คทม. รอบที่แล้วเกี่ยวกับ
เรื่องของการปลดล็อคกระท่อม ก็คือเขาปลดล็อคไปตั้งแต ่ปี 2564 ก็คือสามารถที่จะปลูกได้ค่ะ แต่ว่าก็คือห้าม
นำกระท่อมมาเป็นส่วนผสมในการทำยาเสพติด เหมือนกับว่าไม่ควรจะนำมาผสมในยาแก้ไอหรือว่าผสมในสูตร  
4X100 ในตรงจุดนี้ก็คือที่ท่านนายกฯถามว่าสามารถปลูกได้ทั่วไปหรือเปล่า คือสามารถปลูกได้ทั่วไปเลยค่ะ 
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นายธีระศักดิ์  ฑีฆายุพันธุ์    นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น 

แล้วที่เขาไปติดป้ายเป็นซุ้มกระท่อมตอนนี้คือขายได้ใช่ไหม  

นางนิภาธร  พงศาปาน    หัวหน้าฝ่ายป้องกันและควบคุมโรค 
ได้ค่ะ ถ้าเกิดไม่เอามาทำเป็นสูตรผสม 4X100 เพื่อทำเป็นสารเสพติดอะไรพวกนี้ก็คือสามารถขายได้

หมดเลยค่ะ เพราะว่าตัวกระท่อมเขาบอกว่าห้ามนำมาใช้ใบหรือว่าน้ำต้มบวกกับสารเสพติดให้โทษ แล้วก็ห้าม
นำใบกับน้ำต้มเพ่ือมาผสมกับยาแก้ไอเพ่ือเป็นสูตร 4X100 ถ้าเกิดดำเนินการตรงนี้ก็คือจะมีโทษปรับแล้วก็ห้าม
ขายให้กับเยาวชนที่ต่ำกว่า 18 ปี ให้กับสตรีมีครรภ์ให้นมบุตรหรือว่าขายในสถานที่ห้าม เช่น วัด โรงเรียน คือ
ไม่สามารถท่ีจะขายในที่เหล่านี้ได้ค่ะ  

มติที่ประชุม  :  รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี  4   เรื่องเพื่อทราบ   

4.1 เรื่องมอบใบประกาศเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติให้แก่ผู้ทำคุณงามความดี 

นางสาวสายสุดา  ฤทธิยงค์    รองผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลบ้านศรีฐาน  
 เรียนท่านนายกเทศมนตรีนครขอนแก่น คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนการงาน และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านค่ะ 
ดิฉันนางสาวสายสุดา ฤทธิยงค์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลบ้านศรีฐาน วันนี้ขออนุญาตนำเรียนประกาศ
เกียรติคุณนักเรียนทำความดี สืบเนื่องจากวันที่ 10 ธันวาคม 2565 เวลาประมาณ 16.30 น. เด็กชายนิชคุณ 
เกาะยุทธ หรือน้องเพชร นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีฐาน ได้ติดตามคุณแม่ไปที่
โรงพยาบาลซึ่งคุณแม่ไปกับคุณยาย หลังจากนั้นน้องเพชรได้แยกตัวไปเข้าห้องน้ำและเมื่อเสร็จภารกิจ น้องเพชร
ได้เดินออกจากห้องน้ำปรากฏว่าน้องพบเงินจำนวนหนึ่งหล่นอยู่หน้าห้องน้ำ ซึ่งไม่ทราบว่าเป็นของใครน้องจึงได้
นำไปแจ้งคุณยาย ซึ่งคุณยายก็ได้ตรวจสอบว่าเป็นเงินฉบับละ 1,000 บาท จำนวน 10 ฉบับ รวมเป็นเงิน 10,000 บาท 
และวันต่อมาวันที่ 12 ธันวาคม 2565 คุณแม่ปิยวรรณ แก่นจันทร์ และคุณลุงซึ่งเป็นร้อยตำรวจเอกสังคม ล่าโพนทัน 
ได้ให้คุณแม่นำน้องเพชรไปแจ้งความที่สถานีตำรวจภูธรบ้านเป็ด ซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจได้รับทราบแล้วก็ลงบันทึก
ไว้เป็นหลักฐาน เพ่ือที่จะได้สืบสวนหาตัวเจ้าของทรัพย์ ซึ่งขณะนี้ก็ยังไม่มีเจ้าตัวไปขอรับนะคะ เพ่ือเป็นขวัญและ
กำลังใจทางโรงเรียนจึงได้ออกประกาศเกียรติบัตรยกย่องน้องเพชรและโอกาสนี้ขอเรียนเชิญท่านนายกฯและ
คณะผู้บริหารได้ให้เกียรติมอบเกียรติบัตรแก่น้องเพชรเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจขอกราบเรียนเชิญค่ะ  
 มติที่ประชุม  :  รับทราบ  

4.2 เรื่องการแข่งขันกีฬาจักรยานและกรีฑากระโดดไกล กีฬาเยาวชนแห่งชาติ   

นายวิไล  พลเสนา    ครู โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม  
เรียนท่านนายกเทศมนตรีนครขอนแก่น กระผมนายวิไล พลเสนา ขอนำเรียนผลงานด้านกีฬาของ

โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม ในช่วงเดือนที่ผ่านมามีชนิดกีฬาที่จะนำเรียนในวันนี้ 3 ชนิดกีฬาครับ เริ่มที่
จักรยาน กระโดดไกล และฟุตบอลนะครับ อันดับแรกการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 38 รอบคัดเลือก
ภาคสาม ศรีโคตรบูรณ์เกมส์ ณ จังหวัดนครพนม โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม เด็กหญิงปลายฟ้า โคโตสี 
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ได้รับรางวัล 2 เหรียญทอง และ 2 เหรียญทองแดง ส่วนรางวัลของ 2 เหรียญทอง ประกอบด้วย 1. Cross 
country downhill woman 2. Cross country woman ส่วนรางวัลเหรียญทองแดงอีก 2 เหรียญได้จากทาง 
1. The Time Trial woman 2. Road race ทางไกล และอีกรายการหนึ่งเด็กชายชัชวาล วิเศษ ได้รับรางวัล
รองชนะเลิศอันดับที่ 3 ประเภท Cross country downhill และเด็กหญิงธนพร โคโตสี ได้รับรางวัลอันดับที่ 5  
รุ ่นอายุไม่เกิน 12 ปีหญิง รายการแข่งขันจักรยานเสือภูเขาชิงแชมป์ประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทาน
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขอเรียนเชิญท่านนายกเทศมนตรีฯร่วมถ่ายรูปเพื่อเป็นกำลังใจครับ ส่วนผู้ฝึกสอน
ประกอบด้วย นายประจักษ์ แพทย์ผล นายศรราม นทปัญญา นายพรประเสริฐ คัตทะจันทร์ เชิญผู้ฝึกสอนร่วม
ถ่ายรูปด้วยนะครับ รายการต่อไปเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจก็คือกรีฑาประเภทกระโดดไกลที่ นายธีรภัทร์ 
ไสยรัตน์ นักเรียนโรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม เข้าร่วมแข่งขันในครั้งนี้ผลปรากฎว่าได้ลำดับที่ 6 จาก
ผู้เข้าแข่งขัน 21 คน และได้เป็นตัวแทนในระดับภาคฯเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศระดับประเทศที่จังหวัด
นครสวรรค์ เรียนเชิญผู้ฝึกสอน นางมะลิกา ไชยปรีชา และนายภาคภูมิ วรจินดา และชนิดกีฬาสุดท้ายของวันนี้
ของโรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม คือรายการแข่งขันฟุตบอล 6 คน รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปีชาย  รายการ
พิราบขาวคัพ จัดที่อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 และอีก 1 รายการ 
ก็คือรายการสตรีทบอล รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี จัดโดย อบจ.ขอนแก่น ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ขอเรียน
เชิญถ่ายถ่ายภาพร่วมกันครับ  

มติที่ประชุม  :  รับทราบ  

4.3 เรื่องรายงานผลการแข่งขันกีฬาฟุตบอล 7 คน เพื่อการศึกษาสระแก้วโคกกลางคัพ ครั้งที่ 1    

นายสุบรรณ  พิมไธสง   ครู โรงเรียนเทศบาลบ้านตูม 

 เรียนนายกเทศมนตรีนครขอนแก่น กระผมนายสุบรรณ พิมไธสง ครูโรงเรียนเทศบาลบ้านตูม ขอรายงาน
ความภาคภูมิใจของโรงเรียนเทศบาลบ้านตูม รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันฟุตบอล 7 คน เพ่ือการศึกษา
สระแก้วโคกกลางคัพ ครั้งที่ 1 รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี ณ สนามโรงเรียนสระแก้วโคกกลาง ตำบลบ้านแท่น อำเภอชนบท 
จังหวัดขอนแก่น โดยการนำของผู ้อำนวยการฝึก นางนิรมล ศิริหล้า ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลบ้านตูม 
นางสาวจินตนา ภูจอมจิตร รองผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลบ้านตูม โดยมีรายชื่อนักกีฬาดังต่อไปนี้  
เด็กชายณัฐนันท ์สีดาทวด เด็กชายทิพากร อิสิพงษ์ เด็กหญิงฐิตวรดา แก้วประกอบ เด็กหญิงหงส์ฟ้า แสนทวีสุข 
เด็กชายวิสาร พัน เด็กชายเอกภพ สิมวงศ์ เด็กชายต้นทรัพย์ สมบูรณ์รัตน์ เด็กหญิงพิชามญซ์ หน่อน้อย 
เด็กชายอรรถกฤษ สมศรี เด็กชายภูผา จรจิต เด็กชายรพีพัฒน์ สุวรรณะ เด็กชายอานนท์ ติยะเฟื่อย เด็กชาย
ธนกฤติ สุดสังข ์โอกาสนี้ขอเรียนเชิญผู้อำนวยการสถานศึกษาถ่ายภาพร่วมกับคณะผู้บริหาร ขอเรียนเชิญครับ 

มติที่ประชุม  :  รับทราบ  
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4.4 เรื่องมอบเกียรติบัตรผู้มีส่วนร่วมดำเนินงานป้องกันการบาดเจ็บบนถนนในเมืองใหญ่  

นางนิภาธร  พงศาปาน    หัวหน้าฝ่ายป้องกันและควบคุมโรค 
เรียนท่านนายกเทศมนตรีฯ ท่านรองนายกเทศมนตรีฯ คณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนการงานทุกท่านนะคะ 

ตามที่เทศบาลนครขอนแก่นได้ผ่านการประเมินรับรองผลการดำเนินงานป้องกันการบาดเจ็บทางถนนในเมืองใหญ่ 
ระดับดีเยี่ยม โดยความร่วมมือจากหน่วยงานในสังกัดและหน่วยบริการปฐมภูมิในเขตเทศบาล และในโอกาสนี้
เพื่อเป็นเกียรติกับภาคีเครือข่ายผู้มีส่วนร่วมในการดำเนินงาน จึงขอเรียนเชิญท่านนายกเทศมนตรีนคร
ขอนแก่นมอบเกียรติบัตรให้กับผู้ที่มีส่วนร่วมในการดำเนินงานการป้องกันการบาดเจ็บทางถนนในเมืองใหญ่ 
จนได้รับการประเมินในระดับดีเยี่ยม ลำดับแรกจะเป็นหน่วยบริการปฐมภูมิในเขตเทศบาลนครขอนแก่นทั้ง 10 แห่ง 
ลำดับที่ 1 ศูนย์แพทย์มิตรภาพ ลำดับที่ 2 ศูนย์แพทย์ประชาสโมสร ลำดับที่ 3 ศูนย์แพทย์ชาตะผดุง ลำดับที่ 4 
ศูนย์แพทย์วัดหนองแวงพระอารามหลวง ลำดับที่ 5 หน่วยบริการปฐมภูมิสามเหลี่ยม ลำดับที่ 6 หน่วยบริการ
ปฐมภูมิ 1,2,3 มหาวิทยาลัยขอนแก่น ลำดับที่ 7 หน่วยบริการปฐมภูมินักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น ลำดับที่ 8 
ศูนย์บริการสาธารณสุขที่ 3 โนนชัย ลำดับที่ 9 ศูนย์บริการสาธารณสุขที่ 5 หนองใหญ่ และในลำดับถัดไปเป็น
หน่วยงานในสังกัดเทศบาลก็จะเป็นสำนักช่าง นำโดยผู้อำนวยการสำนักช่าง นายทศพล วงษ์อาษา นายธวัชชัย 
วนาพิทักษ์กุล นายพิษณุ นาคเม้า นายเอกภพ รัตนติสร้อย และนายอนันตชัย สารพิชญ์ สำนักปลัดเทศบาล 
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย นำโดยนางมันฑิกา ไชยพรหม จ.ส.ต.เด่นนภา มีทา นายพงศ์หิรันย์ อุปรังขานเกตุ 
ว่าที่ ร.ต อาทิตย์ พรหมศิริ จ.ส.อ.สันต์ ศรีโนนชัย จ.อ.สนองศักดิ์ หนูนามเสริฐ นายอนิรุตติ์ งามโรจน์ และ
นายธนานนท์ ก้อนใจจิตร สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม นำโดยท่านผู้อำนวยการสำนักสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม นางสาวศิริกัลยา โพธิจันทร์ นางสาวสมพร ชัยอยุทธ์ นางนิภาธร พงศาปาน นางสาวสุธิดา อิสระ 
และนางสาวสุทธิดา ยาตุนุเคราะห์      

มติที่ประชุม : รับทราบ   

4.5 เรื่องรายงานผลการปฏิบัติงานประจำเดือน 

นางปริญดา  เอียสกุล    ผู้อำนวยการสำนักสวัสดิการสังคม     
 เรียนนายกเทศมนตรีนครขอนแก่น คณะผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ของสำนักสวัสดิการสังคม 
ถูกย้ายมาตั้งแตเ่ดือนตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม เราจะรายงานการปฏิบัติงานตั้งแต่เดือนกันยายนจนถึงเดือน
พฤศจิกายน ในเดือนกันยายนเราก็จะมีประมาณ 3 - 4 โครงการ โครงการแรกก็คือมอบถุงเครื่องสงเคราะห์
อุปโภคบริโภค ตามโครงการคนขอนแก่นไม่ทอดทิ้งกัน ตามวันที่เราจัดโครงการเทศบาลนี้มีรัก ซึ่งจะมีโครงการ
เทศบาลนี้มีรัก เรามอบครั้งที่ 2 ในเขต 4 และครั้งที่ 3 เขต 2 โครงการเทศบาลนี้มีรัก ครั้งที่ 4 เขต 1 ที่เรามอบ 
ตรงนี้จะเป็นรูปภาพที่ร่วมมอบก็มีคณะผู้บริหารนะคะ โดยท่านนายกฯเข้าร่วมมอบวันนั้น แล้วก็หลังจากนั้นก็จะ
เป็นโครงการลงพื้นที่ตรวจเสียงตามสายในชุมชน ตามโครงการตรวจเมือง ที่ท่านนายกฯได้มอบให้ทางสำนัก
สวัสดิการฯได้ร่วม นำโดยท่านรองมนตรี สิงหปุณณภัทร ได้นำตรวจตราถนนและเสียงตามสายตามจุดต่าง ๆ 
วันที่ 7 กันยายน 2565 เราไปสี่ชุมชนมีชุมชนโนนทัน 1, 2, 3, และ 4 วันที่ 9 กันยายน 2565 เราไปสามชุมชน 
หนองแวงเมืองเก่า 1, 3 และ 4 แล้วก็ไม่วันที่ 14 กันยายน 2565 จำนวน 4 ชุมชน ชุมชนสามเหลี่ยม 1, 2, 3 
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และ 4 ค่ะ แล้วก็จะมีรูปภาพที่ลงตรวจเพื่อดูว่าเสียงตามสายที่เราให้ชุมชนได้ใช้ยังอยู่ในสภาพเดิมหรือไม่ 
บางชุมชนเราก็ได้ทำการซ่อมแซมให้แล้ว แล้วก็โครงการอนุรักษ์พื้นฟูประเพณีบุญข้าวสากและวัฒนธรรมของ
ชุมชนในห้วง วันที่ 9 และ 10 กันยายน 2565 ซึ่งมีจำนวน 2 ชุมชนค่ะ มีชุมชนศรีฐาน 1 และ 4 จากนั้นในเขต
เทศบาลเราได้ประสบกับอุทกภัยน้ำท่วม ตั้งแต่วันที่ 26 - 30 กันยายน 2565 และท่านนายกฯมีนโยบายให้
ดำเนินการโครงการคนขอนแก่นไม่ทอดทิ้งกันขึ้นมา เพื่อช่วยเหลือประชาชน ชุมชนที่ได้รับผลกระทบจาก
อุทกภัยมีทั้งหมด 15 ชุมชน 577 ครัวเรือน 1,696 ราย อันนี้ต้องขอบคุณท่านนายกเทศมนตรีและคณะ แล้วก็
ทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นทุกสำนักกองที่ส่งเจ้าหน้าที่ลงมาช่วยกันจนสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี อาหารกล่องหนึ่งวันเรา
ทำประมาณ 1,500 - 1,600 กล่อง รวมกระท่ังแม้ตอนกลางคืนที่เราได้ทำเพ่ือเวรยามของเราและหน่วยงานของ
ป้องกันด้วย 

นายธีระศักดิ์  ฑีฆายุพันธุ์    นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น  
กลุ่มที่เป็นจิตอาสามาทำครัวได้ทำใบประกาศขอบคุณเขาหรือไม่ ถ้ายังก็ให้ทำด้วยนะครับ เพราะบาง

คนมาช่วยทำจนป่วย หลายคนก็ป่วย ก็ควรจะทำใบประกาศเขาประชุมชุมชนประจำเดือนเมื่อไหร่ 

นางปริญดา  เอียสกุล    ผู้อำนวยการสำนักสวัสดิการสังคม     
พรุ่งนี้ค่ะ 

นายธีระศักดิ์  ฑีฆายุพันธุ์    นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น  
ถ้าหากว่าวันนี้ทำใบประกาศทันย้อนหลังก็มอบพรุ่งนี้ก็น่าจะดีมาก 

นางปริญดา  เอียสกุล    ผู้อำนวยการสำนักสวัสดิการสังคม     
ได้ค่ะ และในวันที่ 30 กันยายน 2565 เราก็ได้มอบชุดเครื่องนอนช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมชุมชน

มิตรภาพ จำนวน 100 ชุด ในส่วนของเดือนตุลาคม เริ่มจากวันที่ 7 ตุลาคม 2565 ท่านนายกฯ พร้อมด้วยคณะ
ได้ลงมอบถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม จำนวนทั้งหมด 1,000 ชุด ในวันที่ 3 - 27 ตุลาคม 2565 ตรงนี้
ท่านนายกฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและภาคีเครือข่ายได้ลงมอบโล่เชิดชูเกียรติ สายรัดข้อมือ ธงผ้าต่อต้าน
ยาเสพติดตามโครงการบ้านสีขาว ชุมชนสีขาว ตรงนี้ท่านนายกฯได้ลงมอบถึงพื้นที่เลยนะคะ ทั้งหมด 9 ชุมชน
ด้วยกัน 100 ครัวเรือน ที่ผ่านการพิจารณาคัดเลือกจากคณะกรรมการ ทั้งนี้ก็มีภาคีเครือข่ายได้ร่วมลงด้วยไม่ว่า
จะเป็น ป.ป.ส. และเมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2565 ทาง ป.ป.ส. ได้เชิญท่านนายกฯซึ่งท่านนายกฯได้มอบหมาย
ให้ท่านรองมนตรี สิงหปุณภัทร เข้ารับพระราชทานเงินขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดิน ซึ่งเป็นกองทุนที่เกี่ยวข้อง
กับการต่อต้านยาเสพติด เราได้รับคัดเลือก 6 ชุมชนที่ได้รับมอบเงินขวัญถุง มีชุมชนบ้านเลขท่ี 37 มิตรสัมพันธ์ 1 
คุ้มหนองคู คุ้มวัดธาตุ โนนทัน 9 แล้วก็ตลาดต้นตาลนะคะ พรุ่งนี้จะได้นำเรียนเชิญท่านนายกฯได้มอบถุง
พระราชทานให้กับชุมชน ทั้ง 6 ชุมชนอีกครั้งหนึ่งในการประชุมย่อยพรุ่งนี้  

นายธีระศักดิ์  ฑีฆายุพันธุ์    นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น  
การมอบในวันพรุ่งนี้มีการแต่งกายยังไงไหม 
 
 



13 
 

นางปริญดา  เอียสกุล    ผู้อำนวยการสำนักสวัสดิการสังคม     
ไม่ได้กำหนดค่ะท่านนายกฯ แล้วเป็นการรายงานตั้งแต่เดือนกันยายน ตุลาคม พฤศจิกายน และวัน

พรุ่งนี้ขอเชิญชวนทุกท่าน หัวหน้าส่วนการงาน เข้าร่วมประชุมชุมชนย่อยนะคะ เวลา 09.00 น. ที่ห้องนครเป็งจาล 
ของเราพรุ่งนี้เผื่อถ้าใครที่จะมีวาระหรือนำเสนอประชาสัมพันธ์อะไร พรุ่งนี้แจ้งในที่ประชุมชนไว้ได้นะคะ ขอบคุณมากค่ะ  

 มติที่ประชุม  :  รับทราบ และมอบหมายดังนี้ 

  - มอบสำนักสวัสดิการสังคม จัดทำใบประกาศเกียรติคุณ เพื่อมอบให้แก่กลุ่มที่เป็นจิตอาสา
มาทำครัวในการช่วยเหลือประชาชนจากเหตุเกิดอุทกภัยในพื้นที่เทศบาลนครขอนแก่น 

4.6 เรื่องพิธีทำบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี 2566  

นายศรัณย ์ เปานาเรียง    ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
 กราบเรียนท่านนายกเทศมนตรี ท่านรองนายกเทศมนตรี ท่านปลัดฯ ท่านรองปลัดฯ และหัวหน้าส่วน
การงานทุกท่านครับ สำหรับการตักบาตรปีใหม่ที่ท่านนายกเทศมนตรีได้เรียนไปเบื้องต้นนะครับ คือเราจะจัด
ในวันอาทิตย์ที ่ 1 มกราคม 2566 สถานที่จัดบริเวณเฮือนอีสานหน้าศาลากลางจังหวัดขอนแก่น ก็ขอ
ประชาสัมพันธ์เชิญชวนพนักงานทุกท่านร่วมกิจกรรมนะครับ แล้วก็ขอความร่วมมือสำนักกองที่มีภารกิจช่วย 
และจะมีการประชุมเพื่อแบ่งงานกันอีกครั้งหนึ่ง เริ่มต้นที่เวลา 06.30 น. ข้าราชการทุกหมู่เหล่าพร้อมกัน ณ 
บริเวณเฮือนอีสานหน้าศาลากลางจังหวัดขอนแก่น พระสงฆ์และสามเณรเดินทางมาถึงพี่จัดพิธี จากนั้น
ข้าราชการทุกหมู่เหล่าพร้อมกัน ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ประธานในพิธีเดินทางมาถึงพิธี ประธานในพิธีจุด
ธูปเทียน ประธานในพิธีและคณะกรรมการจัดงานประจำแท่นกล่าวรายงาน โดยนายกเทศมนตรีนครขอนแก่น
เป็นผู้กล่าวรายงาน แล้วก็ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นเป็นผู้กล่าวอวยพรปีใหม่ จากนั้นก็จะเข้าสู่พิธีสงฆ์
เราได้นิมนต์พระเถระ จำนวน 20 รูป จากวัดในเขตเทศบาลนครขอนแก่นมาทำพิธี ณ มณฑลพิธีแล้วก็นิมนต์
พระจากวัดในเขตเทศบาล พระสงฆ์ เณร มาบิณฑบาตอีก จำนวน 200 รูป ก็ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมงาน
โดยการแต่งกายชุดผ้าไทย ชุดสวยงามนะครับ 

นายธีระศักดิ์  ฑีฆายุพันธุ์    นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น  
พร้อมกันเวลากี่โมงครับ 

นายศรัณย์  เปานาเรียง    ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
พร้อมกันเวลา 06.30 น. ครับ พิธีเริ่ม 07.00 น. ชุดผ้าไทยครับ  

มติที่ประชุม : รับทราบ 

4.7 เรื่องโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2566 

นางมันฑิกา  ไชยพรหม    หัวหน้าฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  

  เรียนท่านนายกเทศมนตรีนครขอนแก่น ท่านรองนายกเทศมนตรี ท่านปลัดฯ ท่านรองปลัดฯ คณะผู้บริหาร 
เทศบาลนครขอนแก่นทุกท่านค่ะ นางมันฑิกา ไชยพรหม หัวหน้าฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ตัวแทน
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ของสำนักปลัดฯ ขออนุญาตการนำเสนอโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2566  
ซึ่งทางสำนักปลัดเทศบาลได้จัดทำโครงการขึ้น แล้วก็มีกำหนดการเปิดจุดตรวจ จุดบริการประชาชน อยู่ที่ถนน
มิตรภาพหน้าสวนสุขภาพประตูเมือง ซึ่งจะเปิดบริการตั้งแต่วันที่ 29 ธันวาคม 2565 ถึงวันที่ 4 มกราคม 2566 
เป็นจำนวน 7 วัน ซึ่งในภาพก็จะเป็นบรรยากาศของการดำเนินกิจกรรมในปีใหม่ เมื่อปี 2565 ที่ผ่านมา ซึ่งก็จะ
มีภาคีเครือข่ายในการป้องกันและบรรเทาสารภัยเข้ามาร่วมกิจกรรมทั้งสิ้นและก็ปีนี้ทางวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น
ก็จะมาร่วมในกิจกรรมนี้ด้วยนะคะ ได้รับข้อมูลว่าจะมีภาคีเครือข่ายไม่ว่าจะเป็นทางมณฑลทหารบกที่ 23 
และสถานีตำรวจภูธรเมืองขอนแก่น ก็จะมาร่วมปฏิบัติหน้าที่ในครั้งนี้ จึงขออนุญาตกราบเรียนเชิญท่าน
ผู้บริหารและก็จากทุกสำนักกองและสถานศึกษา เรียนเชิญมาร่วมให้กำลังใจกับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ที่
จุดตรวจ จุดบริการประชาชนแห่งนี้ตลอด 24 ชั่วโมง ตั้งแต่วันที่ 29 ธันวาคม 2565 ถึงวันที่ 4 มกราคม 2566  
ขออนุญาตเรียนให้ที่ประชุมได้ทราบ ขอบพระคุณค่ะ 

  มติที่ประชุม  :  รับทราบ 

4.8 เรื่องรายงานรับจริง - จ่ายจริง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565 

นางกัลยา  เทพศิลา    นักวิชาการคลังชำนาญการ   
 เรียนท่านนายกฯ ท่านรองนายกฯ และหัวหน้าส่วนการงานทุกท่านนะคะ ดิฉันนางกัลยา เทพศิลา 
ตำแหน่งนักวิชาการคลังชำนาญการ สำนักคลัง ขอรายงานรายรับจริง – รายจ่ายจริง ประจำเดือนพฤศจิกายน 
ด้านรายรับหมวดภาษีอากรปี 2565 ในห้วงเดือนตุลาคม – เดือนพฤศจิกายน 2565 อยู่ที่ 1,120,000 บาทเศษ 
ปี 2566 อยู่ที่ 2,500,000 บาทเศษ หมวดค่าธรรมเนียม ค่าบัตรและใบอนุญาตปี 2565 

นายธีระศักดิ์  ฑีฆายุพันธุ์    นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น  
ไม่เป็นไรเอาสรุปรวมหมวดเลยก็ได้ครับ เอาสรุปรวมทุกหมวดก็พอ ปี 2565 ณ เวลาเดียวกันเดือน

ตุลาคม – เดือนพฤศจิกายน ได้ 319,000,000 บาท มาปีนี้ 306,000,000 บาท ต่างกันอยู ่14,000,000 บาท 

นางกัลยา  เทพศิลา    นักวิชาการคลังชำนาญการ  
ใช่ค่ะ ด้านรายจ่ายทุกหมวดปี 2565 อยู่ที่ 139,000,000 บาท ปี 2566 อยู่ที่ 132,000,000 บาท 

สรุปรายรับจริง – รายจ่ายจริง รายจ่ายรับอยู่ที่ 305,030,000 บาทเศษ รายจ่ายจริงอยู่ที่ 132,700,000 บาทเศษ 
แล้วกผ็ูกพันอยู่ที่ 97,000,000 บาท รายรับจริงสูงกว่ารายรับรายจ่ายจริงอยู่ที่ 74,800,000 บาทเศษ 

นายธีระศักดิ์  ฑีฆายุพันธุ์    นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น  
แล้วตัวเลขที่มีคนเอาไปโพสบอกว่าบริหารงบเหลือตั้ง 200 ล้านมาจากตรงนี้ใช่ไหม เขามาขอจากตรงนี้

หรือเปล่า 

นางทิมาพร  จันทรถง    ผู้อำนวยการสำนักคลัง  
ขอจากการปิดงบของปีที่แล้วค่ะ ตัวเลขรายรับกับรายจ่ายของปี 2565 ค่ะ ตัวนี้ของปี 2566 ค่ะ 

นายธีระศักดิ์  ฑีฆายุพันธุ์    นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น  
ปี 2565 ได้นำเสนอท่ีประชุม คทม. บ้างหรือยัง 
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นางทิมาพร  จันทรถง    ผู้อำนวยการสำนักคลัง  
ปี 2565 เพ่ิงปิดบัญชีไปค่ะ ก็จะนำเสนอในเดือนหน้าค่ะ ปิดไปเมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2565 ตอนนี้เรา

ก็ลงเว็บไซต์แล้วก็ปิดประกาศแล้วก็เสนอหนังสือให้ผู้บริหารลงนาม เพ่ือจะส่ง สตง. หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะ    

มติที่ประชุม  :  รับทราบ  
    

4.9 เรื่องแสดงความยินดีกับสายบริหาร    

นายประชารัตน์  โนนทนวงษ์    รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสาธิตเทศบาลนครขอนแก่น  
 ขออนุญาตใช้เวทีนี้ในการแสดงความยินดีกับท่านรองปลัดฯ นางกฤษณา แสนสอาด ด้วยนะครับ 
ซึ่งในโอกาสนี้ท่านนายกเทศมนตรีนครขอนแก่น จะได้มอบแจกันดอกไม้แสดงยินดีให้กับท่านรองปลัดฯ 
นางกฤษณา แสนสอาด ท่านจะเดินทางไปดำรงตำแหน่งรองปลัดเทศบาล เทศบาลเมืองมหาสารคาม และก็
แสดงความยินดีให้กับท่านผู้อำนวยการกุลิสรา วงศ์เครือศร ที่จะไปดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนัก
การศึกษา เทศบาลเมืองสระบุรี ในโอกาสนี้ครับ เรียนเชิญท่านรองกฤษณา แสนสอาด รับมอบแจกันดอกไม้
แสดงความยินดีจากท่านนายกเทศมนตรีนครขอนแก่น ขอแสดงความยินดีด้วยครับ ลำดับต่อไป ท่านนายกฯ
จะได้มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับท่าน ผอ.กุลิสรา วงศ์เครือศร กราบขอบพระคุณท่านนายกเทศมนตรีครับ 
ลำดับต่อไปทางสำนักการศึกษา โดยท่าน ผอ.มานพ ช่องตะคุ พร้อมด้วย 11 โรงเรียน แสดงความยินดีกับ
ท่านรองกฤษณา แสนสอาด ลำดับต่อไปท่าน ผอ.บุญธรรม โบราณมูล พร้อมด้วย 11 โรงเรียน แสดงความยินดี
กับทาง ผอ.กุลิสรา วงศ์เครือศร หลังจากนั้นสถานธนานุบาลจะมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับท่านรองกฤษณา 
แสนสอาด เรียนเชิญครับ  

 มติทีป่ระชุม  :  รับทราบ  

 4.10 เรื่องรายงานตัวพนักงานเทศบาล/พนักงานจ้าง  

นางดลฤดี  ประจักษ์เมือง    หัวหน้าฝ่ายบรรจุแต่งตั้งและอัตรากำลัง    
 เรียนนายกเทศมนตรี คณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนการงานทุกท่านนะคะ ในรอบเดือนที่ผ่านมาเรา
ได้มีการรับโอนพนักงานเทศบาล พนักงานครูรวมทั้งหมด 8 ราย แล้วก็เป็นการย้ายภายในเทศบาลอีก 4 ราย 
ขออนุญาตแนะนำท่านแรก นางนัทภัทษร ในเสนา ตำแหน่งผู้อำนวยการกองคลัง เทศบาลตำบลโพธิ ์ทอง 
อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด โอนมาตำแหน่งผู้อำนวยการส่วนบริหารการคลัง สำนักคลัง เมื่อวันที่ 1 
พฤศจิกายน 2565 2. นางสาวพัชรมณฑ์ นิลกลาง ตำแหน่งผู้อำนวยการกองการศึกษา เทศบาลตำบลโนนสว่าง 
อำเภอเมือง จังหวัดบึงกาฬ โอนมาดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการส่วนบริหารการศึกษา สำนักการศึกษา เมื่อ
วันที่ 1 ธันวาคม 2565 3. นางเมธินี สุดเสนาะ ตำแหน่งหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลแซงบาดาล 
อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ โอนมาดำรงตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายสถิติข้อมูลและสารสนเทศ กองยุทธศาสตร์
และงบประมาณ 4. นางสาวปุณิกา จุลวงศ์ ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป เทศบาลเมืองหนองบัวลำภู 
จังหวัดหนองบัวลำภู โอนมาดำรงตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักคลัง 5. นางสาวชลธิชา รองทอง 
ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ เทศบาลเมืองปรกฟ้า อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี โอนมาดำรง
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ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ กองการเจ้าหน้าที่ 6. นางตรีสุดา วงษ์วีระนิมิต ตำแหน่งครูโรงเรียน 
บ้านหนองแปน จังหวัดขอนแก่น โอนมาดำรงตำแหน่งครูโรงเรียนเทศบาลสวนสนุก 7. นางสาวพรพิมล   
ชำนาญพล ตำแหน่งครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนเทศบาลวัดเนินสุทธาวาส เทศบาลเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 
โอนมาดำรงตำแหน่งครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก 8. นางสาวสุกัญญา เหล่าทองสาร 
ตำแหน่งครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลเมืองบ้านบึง จังหวัดชลบุรี โอนมาดำรงตำแหน่งครูโรงเรียนเทศบาล
บ้านหนองใหญ่ ต่อมาเป็นการย้ายภายในเทศบาลนครขอนแก่น 1. นางสาววัฒนา สีคาม ตำแหน่งหัวหน้าฝ่าย
แผนงานและงบประมาณ สังกัดสำนักคลัง ย้ายไปดำรงตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายงบประมาณ กองยุทธศาสตร์และ
งบประมาณ 2. นางสาวศิริวรรณ เบ้าเที่ยง ตำแหน่งนักวิชาการคลังชำนาญการ ฝ่ายสถิติการคลัง สำนักคลัง 
ย้ายไปดำรงตำแหน่งนักวิชาการคลังชำนาญการ ฝ่ายงบประมาณ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ 3. นางสาว
สุจิตรา เสนาสิงห์ ตำแหน่งนักวิชาการคลังชำนาญการ ส่วนพัฒนารายได้ สำนักคลัง ย้ายไปดำรงตำแหน่ง
นักวิชาการคลังชำนาญการ ฝ่ายงบประมาณ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ 4. นางวิมลรัตน์ นามตะ 
ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ สังกัดฝ่ายบริการและเผยแพร่ กองยุทธศาสตร์และ
งบประมาณ ย้ายไปดำรงตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ ฝ่ายยุทธศาสตร์และแผนงาน 
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ  

นายธีระศักดิ์  ฑีฆายุพันธุ์    นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น     
ทุกคนถอดหน้ากากอนามัยให้เพื่อนดูหน่อย เวลาเดินในเทศบาลจะได้รู้จักกัน ก็ขอต้อนรับทุกท่าน

ด้วยความยินดีนะครับ ก็เป็นธรรมเนียมของผมคือต้องพูดแบบนี้เหมือนกันทุกครั้งก็คือวาระของการแนะนำตัว 
รายงานตัวให้เป็นวาระสุดท้าย เพ่ือที่ทุกคนจะได้เห็น ได้สัมผัสเพราะบางมาแล้วจะไม่มีโอกาสได้กลับมาในห้อง
ประชุม คทม. อีกอยากให้ได้สัมผัสได้รับรู้มันก็เป็นแนวเทศบาลนครขอนแก่น จะได้สัมผัสวัฒนธรรมของเรา
เป็นอย่างไรบ้าง ขอต้อนรับทุกท่านด้วยความยินดีนะครับ มาร่วมมือกันทำเพื่อพี่น้องประชาชน เพื่อเด็ก
นักเรียน ก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเราจะรวมเป็นผนึกเป็นหนึ่งเดียวกันแล้วก็เป็นทีมเดียวกันที่เข้มแข็งนะครับ  

มติที่ประชุม  :  รับทราบ  

ระเบียบวาระท่ี  5   เรื่องอ่ืน ๆ  

 5.1 เรื่องเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพในการสวดพระอภิธรรม 

นายวิทยา  ภูโยสาร    ปลัดเทศบาลนครขอนแก่น  

  เรียนท่านนายกเทศมนตรีฯ ท่านรองนายกฯทุกท่าน ท่านรองปลัดฯ ท่านผู้อำนวยการสำนัก พ่ีน้องชาว
เทศบาลนครขอนแก่นทุกคนครับ เนื่องจากว่าท่านรัฐกรณ์ ทองงาม ตุลาการศาลปกครองขอนแก่น ซึ่งเป็นสามี
ของคุณครูนพพชวรรณ ทองงาม ครู โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนชัยของเรา ซึ่งท่านรัฐกรณ์ ทองงาม ตุลาการศาล
ปกครองขอนแก่น ได้เสียชีวิตลง มีพิธีสวดอภิธรรม ตั้งแต่วันที่ 23 - 27 ธันวาคม 2565 ที่ศาลาวัดศรีจันทร์ 
แล้วก็จะมีพิธีพระราชทานเพลิงศพ ในวันที่ 28 ธันวาคม 2565 ณ เมรุวัดศรีจันทร์ เวลา 16.00 น. ในวันนี้ตอนเย็น 
เวลา 19.00 น. ท่านธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น ได้กรุณาเป็นเจ้าภาพเนื่องจากว่าท่าน
เป็นผู้เสียชีวิตเป็นสามีของพนักงานเทศบาลของเรา จึงขอเชิญท่านรองนายกฯ ท่านที่ปรึกษา ท่านเลขาฯ 
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  (ลงชื่อ)                               ผู้ตรวจ/ทาน                       
             (นายภาษิต  ชนะบุญ)             
        รองปลัดเทศบาลนครขอนแก่น 

 (ลงชื่อ)                            ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

         (นางสาวอมรา  โกศลสุรภูมิ)              
           หวัหน้าฝ่ายกิจการสภา 

                 (ลงชื่อ)                               ผู้ตรวจ/ทาน   
                           (นายอดิศักดิ์  สมจิตต์)                    
                         หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล 

ท่านรองปลัดฯ ท่านผู้อำนวยการสำนัก ผู้อำนวยการกอง หัวหน้าส่วน พนักงานพี่น้องเจ้าหน้าที่ของเทศบาล
ทุกคนนะครับ ได้ร่วมเป็นเจ้าภาพในการสวดพระอภิธรรมในวันนี้ที่วัดศรีจันทร์ เวลา 19.00 น. ครับ 

มติที่ประชุม  :  รับทราบ  

5.2 เรื่องเรียนเชิญรับประทานอาหารร่วมกัน 

นางอรอนงค์  แสวงการ    รองนายกเทศมนตรีนครขอนแก่น 

 เรียนเชิญผู้บริหารท่านใดว่างนะคะพรุ่งนี้  กองยุทธศาสตร์และงบประมาณหลังจากแจกเครื่องนอน
ให้กับชุมชนก็จะมีการทานข้าวอยู่ร้านบ้านรักสวนทางตำบลศิลาค่ะ ถ้าท่านผู้บริหารท่านใดว่างเชิญนะคะ 
ทานข้าวร่วมกันค่ะ 

นายธีระศักดิ์  ฑีฆายุพันธุ์    นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น     
วาระอ่ืน ๆ มีท่านใดมีอะไรอีกไหมครับ ไม่มีนะครับ ปิดประชุมครับ  
 

เลิกประชุมเวลา  15.30  น. 

 

 

 

 

 
 

  

  

      (ลงชื่อ)                              ผู้จดบันทึกการประชุม 

              (นายวงศ์ธวัฒน์  ทองป้อง) 
              เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน        


